

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 7243 /BGDDT-CSVCTBTH

V/v Giúp đỡ, ủng hộ ngành giáo dục các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 (bão Wutip) gây ra

Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Các đại học, học viện, viện, các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trong thời gian qua, nhân dân và ngành giáo dục các tỉnh miền Trung đã liên tục bị ảnh hưởng bởi các cơn bão số 8, 9, 10. Đặc biệt, cơn bão số 10 (bão Wutip) đã trực tiếp gây ra thiệt hại nặng về người và tài sản của nhân dân và ngành giáo dục các tỉnh miền Trung, nặng nhất là các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

Đến ngày 02/10/2013, qua báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị, ước thiệt hại đã lên tới gần 300 tỷ đồng; hàng nghìn phòng học, phòng chức năng, phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm, nhà nội trú bị sập đổ, tốc mái và hư hỏng nặng nề; hàng nghìn mét tường rào, cổng trường và các công trình phụ trợ trường học bị sập đổ và hư hỏng; rất nhiều máy tính, thiết bị dạy học, sách vở, đồ dùng học tập của giáo viên và các em học sinh bị cuốn trôi, hư hỏng;... Thiệt hại về tài sản của ngành giáo dục các tỉnh nói trên là vô cùng to lớn, chưa thể thống kê hết. Hậu quả nặng nề do cơn bão số 10 gây ra làm cho hàng trăm nghìn giáo viên và học sinh các tỉnh miền Trung đang lâm vào cảnh sống tạm bợ, mất phương tiện để sinh sống và học tập, hoạt động dạy và học ở nhiều nơi bị ngừng trệ, gián đoạn. Hiện nay, giáo viên, học sinh và ngành giáo dục các tỉnh nói trên đang rất cần sự chung tay giúp đỡ, hỗ trợ khẩn cấp và chia sẻ kịp thời của nhân dân cả nước nói chung và ngành giáo dục đào tạo nói riêng.

Trước tình hình trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên, giáo viên, học sinh và sinh viên các đại học, học viện, viện, các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tự nguyện, tùy theo khả năng của mình để đóng góp, ủng hộ kịp thời, góp phần giúp đỡ giáo viên, học sinh và ngành giáo dục các tỉnh nói trên vượt qua khó khăn, từng bước khắc phục hậu quả vô cùng nặng nề do cơn bão số 10 gây ra.

Mọi sự đóng góp, giúp đỡ và ủng hộ đề nghị chuyển về Ban Chi đạo phòng, chống lụt bão và triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo – số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội (qua Phòng Tài chính – Văn phòng Bộ) hoặc chuyển qua tài khoản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

- Tên tài khoản: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Số tài khoản: 1401206000230.
- Mở tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bách Khoa, số 92 Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, Cục CSVCTBTH.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Trần Quang Quý

09498188